

มร.ลป. จัดการบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนความคิด ให้เข้ากับยุค Digital Disruption และ Digital Transformation



เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับยุค Digital Disruption และ Digital Transformation ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแดง นักธุรกิจและนักลงทุน พร้อมทั้งงาน เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยในภาคเช้า รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และโครงการร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์โลกที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจและกิจการต่างๆ ทั่วโลก



มร.ลป. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer Batch 1 หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งผลงานเครื่องมือพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมจำนวนสามคน คือ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนายบัณฑิต โบสถ์ทอง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรม Train the trainer หลักสูตรการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นการสร้างคณาจารย์ให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร และนักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย โดยในการอบรมระยะแรก เป็นการ Upskills และ Reskills คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่อง ทักษะการโค้ช Activity based teaching เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้าง Soft skill ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการอารมณ์ เครื่องมือช่วยประเมิน Soft skills และจิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดการจัดการกระบวนการเรียนรู้



สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนวิจัย มร.ลป.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารไอพาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ รศ.ดร.พิมพ์กา โพธิ์ลังกา รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ และ ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุเทพ สวานใต้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต และ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพ็ชรมงคล และ รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา กรรมการจากตัวแทนอาจารย์ คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัย และพัฒนา โดยใช้งบประมาณของกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มร.ลป. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



อ.ดร.ดวงใจ พุทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒน์ท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมไอพารมย์ ชั้น 1 อาคารไอพาร โรจน์หิรัญ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง (ลำปางโมเดลแก้จน) ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน ณ LPRU MARKETPLACE ชั้น 1 อาคารออลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งงาน ให้การแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ



อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M – Pitching

ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M - Pitching เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ The Brick X @NSP ชั้น 1 อาคาร C อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนนักศึกษา ได้ร่วมกันทดสอบถึงความเป็นไปได้ ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ชื่อทีม LPRU R2M นำเสนอผลงาน "เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ" มีนักศึกษาประกอบด้วย นายกิตติคุณ บุญมาลา นายไกรวิชญ์ โชติศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายบุลากร เทพสุยะ และนายปรัชญา จันทร์เมืองมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายจักรพงษ์ กาวีแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และนายกิตติชัย ประวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.สมพร ตีบั้ง อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกำกับดูแลนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย



เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วาทิกุล และ ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ อาจารย์คณะสังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Koichi Nishio จาก School of Media and Design Nakoya University of Arts and Sciences ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พร้อมกันนี้คุณปริษา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง คุณชัยณรงค์ จุมภู และคุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกิตติมงคลดีสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ร่วมหารือการทำความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง Nakoya University of Arts and Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายกิตติมงคลดีสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและด้านอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการประสานงานเพื่อความร่วมมืออย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป



นักศึกษา มร.ลป. ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เข้าร่วมระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ธนาคารออมสินได้ประกาศผลการตัดสินให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมระดับประเทศ ในการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 รอบ Prototype to Company จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ และทีม 11AM และได้รับเงินรางวัลในการพัฒนาต้นแบบสินค้าทีมละ 50,000 บาท โดยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีรายชื่อดังนี้

ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ ประกอบด้วยนายอรรถกรณ ศิลปศิริกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวกานต์กนก คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชาเขียวดา รสมิกซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์เขียวดา ชาเขียว

ทีม 11 AM ประกอบด้วยนายชาติโยดม ผาภูมิตร นายอภิชาติ จินาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด และนางสาวมัทนทา ต๊ะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์หมูยืม

ในการนี้คณะที่ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย อ.ดร.ณัฐฉิ ปัญญา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตตพานิษฐ์ อ.ดร.ปิ่นมณฑิต กลัยา ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุณเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้



สทว. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนา "การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา"



วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา "การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา" ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง - ลำพูน และสมรณะภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมจากพระสงฆ์ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันฐาน อ.แม่ทะ รวมถึงบุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาจากดินพื้นบ้านจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมงาน U2T ต.นาโป่ง จัดกิจกรรม "ผู้สูงอายุ อยู่ดีมีสุข" และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มน้ำมันไหล



วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทีมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง จัดกิจกรรม "ผู้สูงอายุ อยู่ดีมีสุข" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง โดยนายทองดี สวางค์ชัย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ผู้สูงอายุ อยู่ดีมีสุข" และนางปราณีต คุสวัสถ์ บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "สูงวัยอย่างมีคุณค่า" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี และยังมีกิจกรรมสนทนา การพ้อนรำ และการออกกำลังที่เหมาะสมกับวัย โดยเป็นการเปิดสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นวันแรกของปี พ.ศ.2565 หลังจากหยุดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปัจจุบันผู้สูงอายุทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งในการร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุต่างให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T for BCG ต.นาโป่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไหล ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาเปี้ย โดยเพิ่มบรรจุภัณฑ์ใหม่ ต่อยอดจากขวดแก้วธรรมดา เป็นขวดแก้วลูกกลิ้ง เพื่อสะดวกในการใช้งาน เพิ่มมูลค่าให้สินค้าสามารถดึงดูดลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายเดิมให้มาซื้อสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันไหลดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาเปี้ย ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ที่รวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้สร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้คนในชุมชน ซึ่งทีมงาน U2T for BCG ต.นาโป่ง ได้มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชนต่อไป

U2T for BCG ต.ผาปิง มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และติดตาม กลุ่มคูกี้สมุนไพร กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และน้ำพริกถั่วเน่า

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผู้จัดการ ต.ผาปิง และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคูกี้สมุนไพร และกลุ่มน้ำพริกถั่วเน่า โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ความสวยงาม มีเอกลักษณ์และจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์คูกี้สมุนไพรและกลุ่มน้ำพริกถั่วเน่า ต.ผาปิง อ.แม่พริก จ.ลำปาง มีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถผลิตซ้ำในปริมาณและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เกิดรายได้และความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ต่อมาทีมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ต.ผาปิง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มคูกี้สมุนไพร กลุ่มกล้วยฉาบและกลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังได้ทำการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีแบรนด์สินค้าที่สวยงาม เพื่อสามารถนำไปทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

อ.ดร.นุสรุา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.บัณฑิต บุชบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และอ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.ภาคภูมิ พิซวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ “กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ณ ห้องประชุมอินทร์นัย ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากให้คงอยู่ รวมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) ซึ่งใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป



กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางคำสุข จรรย์มาก ประธานกลุ่มเครื่องจักสานตำบลบ้านคำ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางคำสุข สิทธิกุลนะ นายอินสม จับจาด และนางคำน้อย ของใจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก ประเภทของชะลอม (ก๋วย) และวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากดอกไม้ไฟ เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) จากดอกไม้ไฟ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งตลอดการอบรมมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน



สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดสัมมนาเสริมความรู้ด้านบัญชีสำหรับธุรกิจจำลอง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง "การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจจำลอง" แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กาญจนา คูมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในการสัมมนา และมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้การ จัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิรัช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กล่าวว่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 ได้จัดการเรียนรู้ภายใต้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจด้วยการประกอบการธุรกิจจำลองโดยมีการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งในช่วงการดำเนินธุรกิจจำลองนักศึกษาจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาตนเองที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการธุรกิจจำลองหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ โดยประเด็นการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้นนักศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น





การบรรยายพิเศษ
ร่าง TFRS for NPAEs
โดย
ดร.ปญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
คณอนุกรรมการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
CPA, ASEAN CPA

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
เวลา 8:45 - 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดโดย
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ลงทะเบียนที่นี่



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ
หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง

MHESI Street Art

ขอเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
กิจกรรมผ้าผืนและประติมากรรมเซรามิกตกแต่งสถานที่
ภายใต้โครงการ "กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น"

ณ บริเวณเขื่อนยาง เทศบาลนครลำปาง

วันที่ 5-7 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 063-016-6613 , 081-031-3277



ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว
มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก
และแยกทิ้งกันเถอะ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ 100%
ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

ห้ามสูบบุหรี่



อย่าลืม! ล็อคคอก
รถจักรยานยนต์
และเก็บกุญแจรถ ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้านโกง